

สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)
 วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

**ช่วงที่ ๑ การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
 (ไม่ถ่ายทอดสัญญาณ VCS)**

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
๑. การถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา	ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เผ่าจินดา) ๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการประกอบกิจกรรม เช่น การทำบุญ การสวดมนต์ เป็นต้น เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว	กก.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด
๒. การดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๕	ข้อราชการของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์) ๑) กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ขอความอนุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดในการแต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีบุคลากรด้านช่าง ได้แก่ ช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครูช่างอาสาสมัคร นักศึกษาช่าง และภาคเอกชนเป็นคณะทำงาน และมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นเลขานุการคณะทำงาน เพื่อเร่งดำเนินการสำรวจและประมาณราคาที่อยู่อาศัย อาคารสิ่งปลูกสร้าง ยุ้งข้าว โรงเรียน รวมถึงสิ่งสาธารณประโยชน์ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งขณะนี้ได้ทำการสำรวจเสร็จสิ้นแล้ว โดยพบครัวเรือนที่ประสบปัญหาประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ ครัวเรือน ข้อราชการของรองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (นายสุทัศน์ นุชปาน) ๑) การประปาส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการแจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวดให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ โดยทุกจังหวัดที่ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดได้ ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เผ่าจินดา) ๑) ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี ๒๕๖๕ ทั้งการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ และการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยขอให้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการให้ชัดเจน ๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำให้นายอำเภอใช้กลไกคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) ในการแต่งตั้ง	ยผ./ทุกจังหวัด กปภ./ทุกจังหวัด ปภ./ทุกจังหวัด

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>คณะกรรมการตรวจสอบผู้ได้รับผลกระทบแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชนให้ถูกต้องและครอบคลุมพื้นที่ประสบอุทกภัยทุกแห่ง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งให้ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในแบบรับรอง (แบบ ท.๑) เพื่อให้เกิดความถูกต้อง</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามพระราชโองบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุด โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันอาชีวศึกษา เป็นต้น ในการซ่อมแซมบ้านเรือนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยจนไม่สามารถอยู่อาศัยได้ รวมทั้งพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านอื่น ๆ เช่น เครื่องมือประกอบอาชีพ การช่วยเหลือพื้นที่ทำการเกษตรที่เสียหาย เป็นต้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒</p> <p>๔) ขอให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ที่กำลังประสบอุทกภัยให้ปฏิบัติงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ เช่น ทหาร ตำรวจ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นต้น ในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่</p> <p>๕) ขอขอบคุณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การประสานส่วนภูมิภาค และหน่วยงานในพื้นที่ ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังความสามารถ</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./จังหวัด เป้าหมาย</p> <p>ปภ./กปภ./ หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่</p>
<p>๓. การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จว.) ในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่</p>	<p>สนผ.สป./ปค./ พช./สส./ทุกจังหวัด</p>
<p>๔. การป้องกันการทำ ธุรกรรมผิดกฎหมาย ของชาวต่างชาติ</p>	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมที่ดิน (นายชยาวุธ จันทร)</p> <p>๑) กรมที่ดินได้มีหนังสือถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอข้อมูลกรณีนิติบุคคลที่มีสัดส่วนคนต่างด้าวถือหุ้นและครอบครองอสังหาริมทรัพย์ถูกต้องตามกฎหมาย ได้ทำการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นกลับไปเป็นนิติบุคคลของคนต่างด้าว หลังจากได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นแล้ว ซึ่งถือว่าไม่สามารถครอบครองได้ตามกฎหมาย เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป</p> <p>๒) กรมที่ดินอยู่ระหว่างการหารือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการกำหนดมาตรการป้องกันการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ ภายหลังจากได้มีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์แล้ว</p> <p>๓) กรมที่ดินอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามการทำธุรกรรมทางที่ดินให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น อาทิ การปรับปรุงแบบ ท.ด.๑๖ (บันทึกถ้อยคำผู้ให้สัญญา) โดยเพิ่มข้อความแจ้งเรื่องการให้</p>	<p>ทด.</p> <p>ทด.</p> <p>ทด.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อมูลและที่มาของแหล่งเงินอุดหนุนให้ชัดเจน รวมทั้งดำเนินการปรับปรุงในระบบสารสนเทศของกรมที่ดิน</p> <p>๔) กรมที่ดินได้มีบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ในกรณีการทำธุรกรรมทางที่ดินที่มีมูลค่ามากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้มีการเชื่อมโยงและรับส่งข้อมูลการทำธุรกรรมในลักษณะดังกล่าวระหว่างกัน เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางที่ดิน</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพจนันท์ เผ่าจินดา)</u></p> <p>๑) ขอให้กรมที่ดินกำหนดมาตรการในการตรวจสอบบุคคลต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วดำเนินการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทุกชนิด เช่น อาคารชุด อาคารพาณิชย์ บ้านเดี่ยว ที่ดิน เป็นต้น เพื่อป้องกันการก่ออาชญากรรม หรือการใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นสถานที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมาย</p> <p>๒) ขอให้กรมที่ดินศึกษาและจัดเก็บข้อมูลการทำธุรกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของบุคคล/นิติบุคคลที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้สะดวกและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่ชาวต่างชาติซื้อบ้าน ที่ดิน และอาคารชุดโดยไม่ผ่านสถาบันทางการเงิน หรือทำธุรกรรมหลายแห่งในโครงการเดียวกันหรือในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาการมีตัวแทน (นอมินี) ของชาวต่างชาติเข้าซื้อบ้าน ที่ดิน และอาคารชุด ซึ่งเข้าข่ายเป็นการทำธุรกรรมทางที่ดินที่ผิดปกติ</p> <p>๓) ขอให้กรมที่ดินกำกับและเข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดอันนำไปสู่ความเสียหายต่อทางราชการได้</p> <p>๔) ขอให้กรมที่ดินกำกับติดตามการทำธุรกรรมทางที่ดินร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมที่ดินให้ประชาชนรับทราบ ซึ่งรวมไปถึงการดำเนินการดังกล่าวร่วมกับสำนักงาน ปปง.</p> <p>๕) ขอให้กรมการปกครองดำเนินการเกี่ยวกับการขอสัญชาติไทยของบุคคลต่างชาติในขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ได้รับการแปลงสัญชาติไทยเป็นผู้ก่อเหตุอาชญากรรมหรือประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย</p> <p>๖) ขอให้กรมการปกครองและผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานของสำนักทะเบียนอำเภอ โดยเฉพาะการออกบัตรประจำตัวประชาชนให้เป็นไปอย่างรอบคอบและถูกต้อง โดยมีการกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียนอำเภอในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานอื่น ๆ ในพื้นที่ ควบคู่ไปกับการให้บริการประชาชนที่สำนักทะเบียนอำเภอ เพื่อป้องกันการนำรหัสของนายทะเบียนหรือผู้ช่วยนายทะเบียนไปใช้ในทางทุจริต</p>	<p>ทต.</p> <p>ทต./ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ทุกจังหวัด</p> <p>ทต./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๕. การขับเคลื่อน การจัด ความยากจน และพัฒนาคน ทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง (ศจพ.)</p>	<p><u>ข้อราชการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)</u> ๑) กรมการพัฒนาชุมชนอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อน การดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามแนวทางที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติจะกำหนด โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตามและให้ความช่วยเหลือ ครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</u> ๑) ขอให้กรมการพัฒนาชุมชนกำชับจังหวัดให้กำกับ ติดตาม และให้ความ ช่วยเหลือครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ทั้งจากฐานข้อมูลในระบบ TPMAP และ ThaiQM อย่างต่อเนื่อง</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ทุกจังหวัด</p>
<p>๖. การจัดงาน “เทศกาลไหมไทย ๒๕๖๕ (Thai Silk Festival 2022)”</p>	<p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</u> ๑) ขอชื่นชมกรมการพัฒนาชุมชนและคณะผู้จัดงาน “เทศกาลไหมไทย ๒๕๖๕ (Thai Silk Festival 2022)” ที่ดำเนินการได้เป็นอย่างดี ในการนี้ ขอให้บันทึกภาพการจัดงานและรายละเอียดชุมนุมนิทรรศการภายในงาน ไว้ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์</p>	<p>พช.</p>
<p>๗. การส่งเสริม และสนับสนุน การสวมใส่ผ้าไทย</p>	<p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</u> ๑) ขอให้กรมการพัฒนาชุมชนแจ้งจังหวัดให้ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม และ สนับสนุนให้ประชาชนสวมใส่ผ้าไทย ซึ่งผ้าไทยเป็นผ้าที่สวมใส่สบาย มีราคา ไม่แพง และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p>
<p>๘. การดำเนินการ จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน</p>	<p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</u> ๑) ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งจังหวัดให้ดำเนินการจัดทำ ถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้เป็นไปตามมาตรฐานและไม่เกิดการปล่อย ก๊าซมีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๙. การขยายเขตไฟฟ้า ให้ครัวเรือน ที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้</p>	<p><u>ข้อราชการของผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายพงศกร ยุทธโกวิท)</u> ๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการศึกษาและกำหนดตัวแบบ การขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ในการขยายเขตไฟฟ้า ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อราย</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</u> ๑) ขอให้การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดทำข้อมูล รายละเอียดในการขยายเขตไฟฟ้าในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูล สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒) ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาให้การสนับสนุนแก่ประชาชน ในกรณีการขยายเขตไฟฟ้าในรายที่เกินวงเงินเฉลี่ย ๗๕,๐๐๐ บาท โดยผ่านกลไกการพิจารณาของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค</p>	<p>กฟภ.</p> <p>กฟน./กฟภ.</p> <p>กฟภ.</p>
<p>๑๐. โครงการขยายเขต ไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกิน ทางการเกษตร</p>	<p><u>ข้อราชการของผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายพงศกร ยุทธโกวิท)</u> ๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอยู่ระหว่างการพิจารณาร่วมกับมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ในการศึกษาความเหมาะสมของโครงการขยายเขตไฟฟ้า</p>	<p>กฟภ.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการขยายเขตไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทต่อราย</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก ออนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาความเหมาะสมของโครงการอย่างรอบคอบ</p>	กฟภ.
<p>๑๑. การดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในส่วนของการประปานครหลวง</p>	<p>ข้อราชการของผู้เชี่ยวชาญการประปานครหลวง ระดับ ๑๐ (นางสาววิชุดา เลี่ยมสงวน)</p> <p>๑) การประปานครหลวงได้ดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในความรับผิดชอบของการประปานครหลวง สำหรับในส่วนในพื้นที่ชายขอบจะมีการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาเพื่อให้เข้าถึงความต้องการการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่ โดยใช้งบประมาณของการประปานครหลวง</p>	กปน.
<p>๑๒. การดำเนินการขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาในส่วนของการประปาส่วนภูมิภาค</p>	<p>ข้อราชการของรองผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (นายสุทัศน์ นุชปาน)</p> <p>๑) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การประปาส่วนภูมิภาคจะดำเนินการวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา จำนวน ๓๐๖ โครงการ โดยใช้งบประมาณทั้งจากที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณของการประปาส่วนภูมิภาค</p>	กปภ.
<p>๑๓. การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปี ๒๕๖๖</p>	<p>ข้อราชการของรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นางวันทนีย์ วัฒนนะ)</p> <p>๑) กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM_{2.5} ตามที่กรมควบคุมมลพิษกำหนด จำแนกเป็น ๔ ระดับ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> ๑.๑) ระดับ ๑ ค่าฝุ่นไม่เกิน ๓๗.๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ๑.๒) ระดับ ๒ ค่าฝุ่นระหว่าง ๓๗.๖ - ๕๐ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ๑.๓) ระดับ ๓ ค่าฝุ่นระหว่าง ๕๑ - ๗๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ๑.๔) ระดับ ๔ ค่าฝุ่นมากกว่า ๗๕ ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร <p>โดยกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการตามมาตรการในแต่ละระดับซึ่งในระดับ ๑ (การปฏิบัติงานภาวะปกติ) เน้นติดตามเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบและตระหนักถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งการจัดการที่แหล่งกำเนิดฝุ่น หากค่าฝุ่นมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจะเพิ่มความเข้มข้นในการดำเนินมาตรการ นอกจากนี้ ได้มีการสร้างการเรียนรู้ให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครได้มีส่วนร่วมในการแจ้งเตือนป้องกันฝุ่นด้วยธงคุณภาพอากาศ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสถานการณ์ และสามารถดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม</p> <p>๒) กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดการแหล่งกำเนิดฝุ่นในพื้นที่ โดยเน้นย้ำให้ดำเนินการตรวจรถยนต์ควันดำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการกำกับติดตามตรวจการดำเนินงานของสถานที่ก่อสร้าง แพลนท์ปูน สถานประกอบการ/โรงงาน อย่างเคร่งครัด ตลอดจนควบคุมการเผา</p>	<p>กทม.</p> <p>กทม.</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ในที่โล่งแจ้ง นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างดำเนินการสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นด้วยการปลูกต้นไม้เพิ่มมากขึ้น</p> <p>๓) กรุงเทพมหานครได้กำหนดมาตรการในระยะยาวเพื่อการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM_{2.5} อย่างเป็นระบบ จำนวน ๑๔ มาตรการ โดยจะต้องขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดำเนินการกับกรุงเทพมหานคร อาทิ การกำหนดและบังคับใช้มาตรฐานการระบายมลพิษจากรถยนต์ใหม่ตามมาตรฐาน Euro ๕/๖ การส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร การส่งเสริมมาตรการข้อกำหนดผังเมือง การห้ามใช้รถตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อุนพงษ์ เฝ้าจินดา)</u></p> <p>๑) ขอให้กรุงเทพมหานครดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) ภายใต้มาตรการต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง โดยสามารถพิจารณาดำเนินมาตรการที่เข้มข้นขึ้นตามสถานการณ์ฝุ่น PM_{2.5} ที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาปรับมาตรการระยะยาวบางประการให้เหมาะสมและสามารถปฏิบัติได้ในสถานการณ์ปัจจุบัน</p>	<p>กทม.</p> <p>กทม.</p>

**ช่วงที่ ๒ การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด (ถ่ายทอดสัญญาณ VCS)**

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
<p>๑. การถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่ ในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นกุศล เช่น กิจกรรมทางศาสนา การปล่อยโค กระบือ เป็นต้น รวมทั้งสามารถพิจารณาจัดสถานที่สำหรับการลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ตรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว</p>	<p>กก.สป./ ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด</p>
<p>๒. การขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงาน</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนและติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) การดำเนินงานด้านทะเบียนราษฎร เป็นต้น โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นตามระเบียบกฎหมาย ๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสร้างการรับรู้แก่ประชาชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับการดำเนินงานของจังหวัด</p>	<p>ทุกหน่วยงาน/ ทุกจังหวัด สน.สป./ทุกจังหวัด</p>
<p>๓. การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้</p>	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม) ๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้บูรณาการการดำเนินงานของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร่วมกับหน่วยงานทหารอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จิตอาสา และภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่เพื่อเตรียมพร้อมและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและคลื่นลมแรงในพื้นที่ภาคใต้ ๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมความพร้อมชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยประจำพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย โดยหากต้องการเพิ่มเติมขอให้ประสานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี ๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรง เช่น การแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการสัญจรในพื้นที่เกิดน้ำหลากและท่วมขังสูง เป็นต้น ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา) ๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ประสานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยและคลื่นลมแรง รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว</p>	<p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๔. การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕</p>	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำนายอำเภอเรื่องการสำรวจยืนยันข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ โดยเมื่อทำการสำรวจแล้วให้มีการทำประชาคม แล้วจึงส่งข้อมูลให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) และคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) พิจารณาตามลำดับ ทั้งนี้จะดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ซึ่งเชื่อมกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อมูลครบถ้วนทุกอำเภอและขอให้อำเภอจัดประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอ (ก.ช.ภ.อ.) โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ข้อมูลครบถ้วนทุกตำบลและหมู่บ้าน ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ตามมติคณะรัฐมนตรี มีระยะเวลา ๖๐ วัน จึงขอให้เร่งสำรวจข้อมูลเพื่อจะได้ดำเนินการจ่ายเงินให้ผู้ประสบอุทกภัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอดำเนินการมาตรการป้องกันและช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็ว ทั้งการช่วยเหลือตามระเบียบและการช่วยเหลือเพิ่มเติมของรัฐบาล โดยให้คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอำเภอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สำรวจผู้ได้รับผลกระทบให้ถูกต้องในทุกหมู่บ้าน รวมทั้งสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรการและขั้นตอนการช่วยเหลือเยียวยาดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบ</p>	<p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>ปภ./ จังหวัดเป้าหมาย</p>
<p>๕. การป้องกันและแก้ไข ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5})</p>	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</p> <p>๑) สถานการณ์ไฟป่าในปี ๒๕๖๖ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากอัตราความชื้นจากปริมาณน้ำฝนที่ค่านวนวันน้อยกว่าปี ๒๕๖๕ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM_{2.5}) เช่น การลดแหล่งกำเนิดของมลพิษที่ต้นทาง ไม่ว่าจะเป็นการเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง และการก่อสร้าง เป็นต้น</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดแนวทางการใช้มาตรการลดการเผาในที่โล่ง เช่น การนำเศษวัชพืชหรือวัสดุทางการเกษตรที่เหลือมาทำประโยชน์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในเรื่องดังกล่าว</p>	<p>ปภ./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๖. การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</p> <p>๑) จากข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคม – ต้นเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ พบว่าอัตราผู้เสียชีวิตมีจากอุบัติเหตุทางถนนแนวโน้มสูงกว่าปี ๒๕๖๔ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนนจังหวัด และนายอำเภอในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ กำชับการดำเนินมาตรการต่าง ๆ ตามข้อสั่งการของศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน (ศปถ.) รวมทั้งขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแก่ประชาชน ตลอดจนขอให้ข้าราชการและผู้นำชุมชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตามกฎจราจร</p> <p>ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย)</p> <p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย</p> <p>๑.๑) มาตรการด้านบริหารจัดการ เช่น การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) การจัดตั้งด่านชุมชน การประชาสัมพันธ์ในลักษณะเคาะประตูบ้าน เป็นต้น</p> <p>๑.๒) มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อม เช่น การสำรวจตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของถนน และดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีความปลอดภัย การเฝ้าระวังถนนในพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเส้นทางตรงที่มีระยะทางยาวเพื่อป้องกันผู้ขับขี่หลับใหล การตรวจสอบสิ่งอันตรายข้างทาง การขอความร่วมมือการรถไฟแห่งประเทศไทยกำหนดมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดตัดรถไฟ เป็นต้น</p> <p>๑.๓) มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านพาหนะ เช่น การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ขับขี่ตรวจสอบสภาพรถก่อนออกเดินทาง การขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุกหยุดประกอบกิจการหรือเลี่ยงการใช้รถบรรทุกในช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นต้น</p> <p>๑.๔) มาตรการด้านใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เช่น การประสานสถานีตำรวจและหน่วยทหารในพื้นที่เพื่อบูรณาการจัดตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน การขอความร่วมมือร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเวลาที่กำหนด การเร่งรัดมาตรการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เป็นต้น</p> <p>๑.๕) มาตรการด้านช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ เช่น การเตรียมความพร้อมของหน่วยกู้ชีพและกู้ภัยในความรับผิดชอบ การประชาสัมพันธ์ระบบการช่วยเหลือต่าง ๆ เป็นต้น</p>	<p>ปภ./ปค./สธ./ทุกจังหวัด</p> <p>สธ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับและติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) และการจัดตั้งด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอบูรณาการอัตรากำลังในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ครบถ้วนในทุกจุดตรวจจุดสกัด โดยเพิ่มเติมในเส้นทางชุมชนและเส้นทางสายรอง รวมทั้งจัดชุดลาดตระเวนดูแลและกำชับมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะในเส้นทางที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยเฉพาะในถนนสายรอง ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การตั้งด่านชุมชน การห้ามขับรถหากดื่มสุรา การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย เป็นต้น</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล และช่วงวันหยุด พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>สธ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ปค./สธ./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ปค./สธ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๗. การป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นย้ำเฝ้าระวังอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในการจัดงานเทศกาลปีใหม่ เช่น การจุดพลุ ดอกไม้ไฟ เป็นต้น</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๘. มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะมูลฝอยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ เช่น การจัดให้มีถังขยะแบบแยกประเภทเพิ่มเติมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้เดินทางกลับภูมิลำเนา เป็นต้น</p>	<p>สธ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๙. การดำเนินการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน</p>	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๒) ผู้ประเมินภายนอกมีแผนการลงพื้นที่ทวนสอบการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนในพื้นที่ ๔ จังหวัดนำร่อง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเลย จังหวัดลำพูน และจังหวัดอำนาจเจริญ สำหรับการทวนสอบในจังหวัดอื่น ๆ จะมีการลงพื้นที่ในช่วงต้นปี ๒๕๖๖ ต่อไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ซึ่งถือเป็นการแยกขยะจากต้นทางและช่วยลดการเกิดขยะ</p>	<p>สธ./ทุกจังหวัด</p> <p>สธ./จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>สธ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	๒) ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการกำจัดขยะเพื่อนำเสนอในการประชุมครั้งต่อไป	สธ.
<p>๑๐. การป้องกัน</p> <p>การทุจริตของ</p> <p>องค์กรปกครอง</p> <p>ส่วนท้องถิ่นและ</p> <p>การป้องกัน</p> <p>การทุจริตเกี่ยวกับ</p> <p>อาหารกลางวัน</p> <p>ในโรงเรียนสังกัด</p> <p>องค์กรปกครอง</p> <p>ส่วนท้องถิ่น</p>	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p> <p>(นายขจร ศรีชวโนทัย)</p> <p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตโดยเฉพาะกรณีการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบ KTB Corporate Online จึงได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานป.ป.ช. กรมบัญชีกลาง และธนาคารกรุงไทย โดยร่วมเป็นคณะทำงานศึกษาความเสี่ยงการทุจริต ซึ่งมีอำนาจหน้าที่สำคัญ เช่น ศึกษาแนวทางหรือมาตรการในการป้องกันการทุจริตกรณีการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online การกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อลดโอกาสทุจริต เป็นต้น</p> <p>๒) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งกำชับเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เพิ่มความเข้มงวดในการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว</p>	<p>สธ./ทุกจังหวัด</p> <p>สธ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๑๑. การป้องกัน</p> <p>และแก้ไขปัญหา</p> <p>ยาเสพติด</p>	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</p> <p>๑) ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในการประสานและบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีและผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูที่ได้ดำเนินการนำร่องจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู บำบัดรักษา และฝึกอาชีพให้แก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่โดยใช้งบประมาณของจังหวัด</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๒.๑) จัดเตรียมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ แห่ง และแจ้งนายอำเภอให้จัดเตรียมศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม ระดับอำเภอ อย่างน้อยอำเภอละ ๑ แห่ง</p> <p>๒.๒) ใช้กลไกศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จว.) ในการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ โดยเฉพาะทหารและตำรวจ รวมทั้งจัดประชุมโต๊ะข่าวอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ โดยขอให้รายงานประเด็นความคืบหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกำหนดเป็นแนวทางปฏิบัติในภาพรวมต่อไป</p> <p>๒.๓) สร้างการรับรู้ผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๒.๔) จัดตั้งชุดปฏิบัติการตำบล (ชปต.) ในทุกพื้นที่เพื่อทำหน้าที่ด้านจิตวิทยามวลชน เตรียมพร้อมในการติดตามดูแลผู้ผ่านการบำบัด/ฟื้นฟูจากศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมไม่ให้กลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</u></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการปราบปรามยาเสพติดโดยให้มีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใต้กลไกศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (กอ.รมน.จว.)</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการป้องกันไม่ให้เกิดผู้เสพยาใหม่รวมทั้งบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ใช้ ผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงในการก่อความรุนแรง (SMI-V)</p> <p><u>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</u></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับงานสำรวจและงานการข่าว โดยจัดให้มีโต๊ะข่าวยาเสพติด เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการติดตามกฎหมายกับผู้ค้ายาเสพติดตามข้อมูลผู้ค้าโดยเร็ว</p>	<p>สนผ.สป./ปค./พช./สส./ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ปค./พช./สส./ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ปค./พช./สส./ทุกจังหวัด</p> <p>สนผ.สป./ปค./พช./สส./ทุกจังหวัด</p>
<p>๑๒. การควบคุมการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน</p>	<p><u>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</u></p> <p>๑) กรมการปกครองมีมาตรการควบคุมการออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่สำคัญ ดังนี้</p> <p>๑.๑) การเพิ่มเติมใบรับรองแพทย์ โดยอยู่ระหว่างหารือกับกรมสุขภาพจิตและโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าพระยา รวมทั้งศึกษาแนวทางแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ เกี่ยวกับการตรวจสุขภาพจิตและหาสารเสพติด</p> <p>๑.๒) การออกหนังสือรับรองจากต้นสังกัดหรือนายจ้าง โดยกำชับนายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบประวัติอาชญากร และให้มีการรับรองความประพฤติผู้ยื่นคำขออนุญาตทุกราย</p> <p>๑.๓) การเพิกถอนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถอนใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว (แบบ ป.๑๒) ทันทีที่พบว่าเป็นผู้ไม่อาจออกใบอนุญาตได้</p> <p>๑.๔) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลใบอนุญาตระหว่างฝ่ายตำรวจและฝ่ายปกครอง โดยได้อนุมัติให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ส่วนกลาง) ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนอาวุธปืนได้ และอยู่ระหว่างหารือทางเทคนิคการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน</p> <p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</u></p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างละเอียดรอบคอบและครบถ้วน</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนติดตัวดำเนินการอย่างรอบครอบโดยไม่ให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น	ปค./ทุกจังหวัด
๑๓. การกำกับดูแล การปฏิบัติงาน ด้านการทะเบียน	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอและปลัดอำเภอที่ปฏิบัติงานด้านการทะเบียนดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑.๑) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการทะเบียนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และไม่สร้างภาระให้แก่ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ</p> <p>๑.๒) เพิ่มความรอบคอบในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะในกรณี ที่กฎหมายได้ให้อำนาจในการดำเนินการไว้เป็นการเฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่</p>	ปค./ทุกจังหวัด
๑๔. การควบคุม การดำเนินงาน ของมูลนิธิ และสมาคม	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมการปกครอง (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิ และสมาคมในพื้นที่ตามแนวทางที่กำหนด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการใช้เป็นช่องทางในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย</p>	ปค./ทุกจังหวัด
๑๕. การเดินสำรวจ ออกโฉนดที่ดิน และรังวัด รูปแปลงโฉนดที่ดิน	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมที่ดิน (นายชยวุธ จันทร)</p> <p>๑) กระทรวงมหาดไทยได้จัดเจ้าหน้าที่สายสำรวจลงพื้นที่ปฏิบัติงานเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในพื้นที่ ๖๙ จังหวัด จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับนายอำเภอขอความร่วมมือคณะกรรมการหมู่บ้าน/คณะกรรมการชุมชนประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่สายสำรวจในการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน โดยต้องมีการรับรองรายงานให้กรรมการหมู่บ้าน/กรรมการชุมชน รวมทั้งขอให้กำชับให้นายอำเภอกวาดขันดูแลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาการร้องเรียนหรือการทุจริต</p>	ทต./ทุกจังหวัด
๑๖. การขับเคลื่อน การจัด ความยากจน และพัฒนาคน ทุกช่วงวัย อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจ พอเพียง (ศจพ.)	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดติดตามดูแลครัวเรือนเป้าหมายตามระบบ TPMPA อย่างใกล้ชิดเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งขอให้บันทึกข้อมูลสภาพปัญหาการให้ความช่วยเหลือในระบบ TPMPA Logbook ทุกครั้งที่มีการลงพื้นที่</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลครัวเรือนตกหล่นเพิ่มเติมจากข้อมูลครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนของระบบ ThaiQM โดยการบันทึกข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการ และแนวทางการแก้ไขในระบบ TPMPA รวมทั้งขอให้บูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายและดำเนินการบันทึกผลการแก้ไขปัญหาในระบบต่อไป</p> <p>๓) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ภาคเอกชน เช่น บริษัทประชารัฐสามัคคีจังหวัด องค์การการกุศล เป็นต้น เข้าร่วมการประชุมศจพ. ระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ เพื่อร่วมบูรณาการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายอีกทางหนึ่ง</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ปค./ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ปค./สนผ.สป./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระยะต่อไปจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งรวมไปถึงการพิจารณานำครัวเรือนเป้าหมายเพิ่มเติมจากระบบ Thai QM เข้าสู่ระบบ TPMAP</p> <p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนตามข้อมูลครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายในระบบ Thai QM โดยพิจารณาจำแนกประเภทข้อมูลความเดือดร้อน และประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อรับทราบและดำเนินการแก้ไขหรือให้ความช่วยเหลือ</p>	<p>พช./ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปค./พช./ ทุกจังหวัด</p>
<p>๑๗. การส่งเสริม และสนับสนุน การสวมใส่ผ้าไทย</p>	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)</p> <p>๑) กระทรวงมหาดไทยได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนการสวมใส่ผ้าไทยตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยให้แต่ละหน่วยงานใส่ผ้าไทยตามความเหมาะสมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ วัน รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยได้มีการรณรงค์ให้สวมใส่ผ้าไทยสีฟ้าในทุกวันศุกร์ และสวมใส่ผ้าไทยลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ในทุกวันพฤหัสบดี จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมสวมใส่ผ้าไทยเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยตรง</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เพื่อเชิญชวนทุกภาคส่วนในพื้นที่ร่วมสวมใส่ผ้าไทย โดยผ้าไทยเป็นผ้าที่สวมใส่สบายและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการหมุนเวียนภายในพื้นที่</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p> <p>พช./ทุกจังหวัด</p>
<p>๑๘. การจัดงาน OTOP City 2022</p>	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธ์รัตน์)</p> <p>๑) กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดงาน OTOP City 2022 ขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ อาคารชาเลนเจอร์ ๑ - ๓ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ในกรณีนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ภายในงาน OTOP City 2022</p>	<p>พช./ทุกจังหวัด</p>
<p>๑๙. การสำรวจ ความเสียหาย เพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ จากสถานการณ์ อุทกภัย</p>	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้กลไกคณะทำงานสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งมีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเป็นเลขานุการคณะทำงาน ทำหน้าที่ดำเนินการสำรวจและประมาณราคาความเสียหายจากอุทกภัยสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์การใช้เงินทศรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ</p>	<p>ยผ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยสามารถใช้ขณะทำงานดังกล่าวสนับสนุนภารกิจที่เกี่ยวข้องต่อไปได้</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งรัดการสำรวจข้อมูลสภาพพื้นที่ตั้งริมแม่น้ำและความชำรุดเสียหายของโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จจากสถานการณ์อุทกภัยส่งให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณาโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการซ่อมแซมตลิ่งให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนของปีถัดไป</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาพื้นที่ตั้งริมแม่น้ำที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว สามารถขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นได้</p> <p>๒) ขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดำเนินการสำรวจถนนและสิ่งสาธารณูปโภค ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>ข้อราชการของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขจร ศรีชวโนทัย)</p> <p>๑) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการสำรวจความเสียหายของสิ่งสาธารณูปโภคในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ถนน แห่ลงน้ำ เป็นต้น โดยพบว่า มีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จำนวน ๖๘ จังหวัด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับผลกระทบ จำนวน ๒,๓๘๓ แห่ง</p>	<p>ยผ./ทุกจังหวัด</p> <p>ยผ./ทุกจังหวัด</p> <p>สธ./ทุกจังหวัด</p> <p>สธ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๒๐. การป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นในช่วงเทศกาลปีใหม่</p>	<p>ข้อราชการของอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์)</p> <p>๑) กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการเล่นในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยเฉพาะเครื่องเล่นที่มีกำหนดระยะเวลาใช้ไม่เกิน ๑๕ วัน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกำชับจังหวัดเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องเล่นดังกล่าวจะต้องมีการขออนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะเป็นผู้ออกใบรับแจ้งการก่อสร้างและใช้เครื่องเล่น ซึ่งการออกใบรับแจ้งดังกล่าวจะต้องมีเอกสารประกอบ เช่น สำเนาใบประกอบวิชาชีพอวิศวกรรมของวิศวกรผู้ควบคุมเครื่องเล่น ธรรมเนียมประกันภัย โดยมีวงเงินช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิตกรณีเกิดอุบัติเหตุ รายละเอียดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท เป็นต้น</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบูรณาการหน่วยงานในจังหวัดที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเล่น เช่น ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น จัดทีมลงพื้นที่ตรวจสอบเครื่องเล่นก่อนใช้งานจริงเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น</p>	<p>ยผ./ทุกจังหวัด</p> <p>ยผ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการที่ตามมาตรา ๑๕ ของกฎหมายว่าด้วยการติดตั้งเครื่องเล่นที่มีกำหนดระยะเวลาใช้ไม่เกิน ๑๕ วัน ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น</p>	<p>ยผ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๒๑. การดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกลไกที่สามารถตอบสนองประชาชนได้เป็นอย่างดี ผ่านบทบาทภารกิจของศูนย์ดำรงธรรม เช่น การให้ข้อมูลข่าวสาร การประสานหน่วยงานเพื่อส่งต่อข้อมูลเรื่องร้องเรียน เป็นต้น</p> <p>๒) กระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ จะได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกันเพื่อนำไปสู่การซักซ้อมกำหนดขอบเขตการดำเนินงานที่ชัดเจนระหว่างหน่วยงานต่อไป</p>	<p>สตร.สป./ทุกจังหวัด</p> <p>สตร.สป./ทุกจังหวัด</p>
<p>๒๒. การย้ายข้าราชการจากส่วนกลางไปปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาค</p>	<p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>๑) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีคำสั่งย้ายข้าราชการที่ปฏิบัติงานในส่วนกลางและไม่เคยปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค ให้ไปปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคเพื่อเรียนรู้งานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ในระดับพื้นที่ โดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลและให้คำแนะนำเช่นเดียวกับผู้เข้ารับราชการใหม่ รวมทั้งขอให้จัดพี่เลี้ยงดูแลและเปิดโอกาสให้เรียนรู้งานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและอำเภอ ทั้งนี้ หากข้าราชการที่ย้ายไปรายใดมีปัญหาเรื่องครอบครัวและมีความจำเป็นไม่สามารถปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคได้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแนะนำให้เขียนคำร้องขอย้ายพร้อมกับชี้แจงความจำเป็น ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไป</p> <p>๒) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสนับสนุนให้ข้าราชการในสำนักงานจังหวัดได้หมุนเวียนไปศึกษาเรียนรู้งานของอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามความเหมาะสม</p>	<p>กจ.สป./จังหวัดเป้าหมาย</p> <p>กจ.สป./ทุกจังหวัด</p>
<p>๒๓. การสื่อสารสร้างการรับรู้กับประชาชน</p>	<p>ข้อราชการของปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)</p> <p>๑) ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอสื่อสารสร้างการรับรู้กับประชาชนอย่างสม่ำเสมอผ่านทุกช่องทาง เช่น การประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งปัญหาความเดือดร้อนหรือแจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน ๑๕๖๗ การแจ้งเตรียมพร้อมและช่วยเหลือจากสถานการณ์อุทกภัย เป็นต้น</p>	<p>สน.สป./ทุกจังหวัด</p>
<p>๒๔. การขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้</p>	<p>ข้อราชการของผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (นายพงศกร ยุทธโกวิท)</p> <p>๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการขยายเขตไฟฟ้า ไม่เกิน ๗๕,๐๐๐ บาทต่อราย ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีแนวทางปฏิบัติไม่เรียกเก็บเงินสมทบจากครัวเรือนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีการขยายเขตไฟฟ้าในรายที่เกินวงเงินเฉลี่ย ๗๕,๐๐๐ บาท โดยขอให้เสนอเรื่องให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อพิจารณาเป็นรายกรณีต่อไป</p>	<p>กฟภ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	สรุปสาระสำคัญ	หน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
	<p><u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)</u></p> <p>๑) ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการขยายเขตไฟฟ้าให้ทุกครัวเรือน ได้มีไฟฟ้าใช้ โดยในพื้นที่หวงห้ามที่ไม่สามารถดำเนินการปักเสาพาดสายได้ ขอให้พิจารณาดำเนินการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าแทน</p> <p>๒) ขอให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาให้การสนับสนุนแก่ประชาชน ในกรณีการขยายเขตไฟฟ้าในรายที่เกินวงเงินเฉลี่ย ๗๕,๐๐๐ บาท โดยผ่านกลไกการพิจารณาของคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นรายกรณีต่อไป ทั้งนี้ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่าวให้ประชาชนทราบด้วย</p>	<p>กฟภ./ ทุกจังหวัด</p> <p>กฟภ./ ทุกจังหวัด</p>

สำนักนโยบายและแผน สป.
 กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม